

ที่ สปท 042/ 182

26 เมษายน 2550

สวค. 1/143.3
วันที่ 24 มิ.ย. 2550
เวลา 11.00 น.

เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 เรื่อง การดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้แก่คนยากจนตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 5280 ลงวันที่ 10 เมษายน 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 เรื่อง การดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้แก่คนยากจนตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) หรือ ส.ป.ท. ขอเรียนว่าในการจัดที่ดินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นการดำเนินงานตามกรอบภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การที่หน่วยงานดังกล่าวได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ที่กำหนดให้หน่วยราชการทุกหน่วยที่มีที่ดินอยู่ในครอบครองชะลอการออกหลักฐาน และการอนุญาตให้เช่าที่ดินที่เป็นของรัฐไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าการจัดที่ดินที่ทำกินจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีที่ดินอยู่ในความครอบครองและการเจรจาใช้ที่ดินส่วนเกินจะแล้วเสร็จ นั้น จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวประสบข้อจำกัดในการดำเนินงานจัดที่ดิน อันส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่มีเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว รวมทั้งข้อผูกพันกับราษฎรที่เกี่ยวข้องและตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินให้กับประชาชนตามกรอบอำนาจหน้าที่แห่งกฎหมายซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยังได้กำหนดให้ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องออกหลักฐานให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ สามารถเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงานได้

ดังนั้น กรณีการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น นั้น ส.ป.ท. เห็นว่าเป็นเรื่องเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยในฐานะที่ ส.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน และสร้างรายได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที ขลิบทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ฝ่ายนโยบายและกฎหมาย

โทร. 0 2629-9222 ต่อ 209

โทรสาร 0 2282-3202